



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) และสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้คัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้ แต่ดำเนินการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก และผู้คัดเลือกได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
- (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการจ้าง
- (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
- (4) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดระยะเวลาที่รับการจ้างได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกกับบุคคลผู้คัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 กรณีมีเหตุให้ผู้คัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 ไม่สามารถจัดทำสัญญาจ้างได้ด้วยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือเป็นไปตามวรรคสาม (3) จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในลำดับถัดไปแทน สำหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะทำหนังสือเรียกตัวผู้คัดเลือกได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทราบ หากไม่แจ้งและหรือที่อยู่ที่แจ้งไว้เดิมไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกสำรองสิทธิใด ๆ มิได้

ผู้คัดเลือกได้ในลำดับที่จะทำสัญญาจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ

/.....ผู้ได้รับการจ้าง

ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด แล้ว ภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า หรือกรณีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ้างต่อไปในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ และเป็นผู้สมควรได้รับการจ้างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะต้องได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว

อนึ่ง หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์การจ้าง โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



(นายจรูญ แจ่มมน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
1	003	นางสาวธัญธรณ์ กิตติพจนพัฒน์	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1
2	004	นางสาวธิษณมาตี ธรรมปัญญา	ไปรายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้าง
3	002	นางสาวธนาภรณ์ ปัญญา	ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
4	001	นางสาวรัชชุ ฉลาดยิ่ง	เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2

น.ร.